

## ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ มีสาระสำคัญสรุปดังนี้

### ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

#### ๑.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท

##### การดำเนินการตามประเด็นเร่งด่วน

๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ และเคารพในความแตกต่างหลากหลายบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน

๒) พัฒนาความรู้และการปรับตัวรับมือกับภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ สร้างระบบประกันภัยและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบเตือนภัย ระบบข้อมูล ควบคุมภัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชากรกลุ่มเสี่ยง กำหนดมาตรการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้ายาเสพติด เครือข่ายการค้ายาเสพติด สกัดกั้น การลักลอบลำเลียงยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ พัฒนาระบบการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติด อย่างเป็นระบบ

๔) เสริมสร้างความปลอดภัยและขจัดเงื่อนไขความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษาที่หลากหลาย

๕) เสริมสร้างการบริหารจัดการคดีค้ำมนุษย์ และการกระทำผิดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถป้องกันตนเองจากการค้ำมนุษย์

๖) พัฒนาระบบป้องกันความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของประเทศที่สอดคล้องกับหลักสากล ป้องกันรับมือ และลดความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ พัฒนาการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาคารก่อการร้าย โดยยึดโยงแนวคิดสุดโต่ง ที่นิยมความรุนแรงต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส่งเสริมความร่วมมือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

๗) พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในการบริหารจัดการความมั่นคงและภัยธรรมชาติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย สร้างจุดยืนในบริบทโลกใหม่ โดยรักษาสอดคล้องกับมิตรประเทศ สนับสนุนบทบาทประเทศไทยในการเป็นผู้นำกลุ่ม CLMVT และบูรณาการแนวทางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุกระดับ พัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุน การสร้างฐานเศรษฐกิจในบริบทโลกใหม่ พัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติที่ยกระดับไทยสู่มาตรฐานระหว่างประเทศทุกด้าน ขับเคลื่อนนโยบายความเป็นเจ้าของอริปไตยทางข้อมูลจากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่ทำธุรกิจจากคนไทย

## การดำเนินการตามแผนแม่บท

มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ การบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และในพื้นที่ชายแดน การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เป้าหมายระดับตำบลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบจัดการภัยพิบัติ การป้องกันอธิปไตยทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม สนับสนุนความร่วมมือทางการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ ส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก พร้อมทั้งการพัฒนาด้านการต่างประเทศให้มีเอกภาพและมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน

## ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

### ๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท

#### การดำเนินการตามประเด็นเร่งด่วน

๑) ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ลดต้นทุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ สนับสนุนเอกชนในการเชื่อมโยงผลผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า ทำข้อตกลงให้มาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ จัดทำแผนที่นำทางในการพัฒนา ส่งเสริมการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร ของเหลือจากกระบวนการผลิตภาคเกษตรและผลพลอยได้อื่น พัฒนาและทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มสูงที่มีศักยภาพทางการตลาดในอนาคต ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกใช้และบริโภคสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัย คุณภาพสูง และได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวนการผลิตที่หลากหลาย พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ทักษะ ในการบริหารจัดการฟาร์ม การดำเนินธุรกิจ การเกษตรในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์น้ำ และปศุสัตว์ พัฒนาระบบนิเวศการเกษตร อาทิ ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการเกษตรให้เชื่อมโยงกัน เป็นข้อมูลเปิดที่สามารถเข้าถึงได้ บริการดิจิทัลโซลูชันที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และตอบสนองต่อความต้องการใช้งานภายในประเทศและอาเซียน และสนับสนุนบทบาทสถาบันเกษตรกร เป็นต้น

๒) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ยกกระดับประสิทธิภาพการผลิตที่มุ่งเน้นให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน ผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงกับสาขาเศรษฐกิจอื่น / สนับสนุนเอกชนให้มีส่วนร่วมในการยกระดับบริการทางการแพทย์ บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ

ส่งเสริมบริการทางการแพทย์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการผลิตและสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเภสัชชีวภัณฑ์ ยา สมุนไพร และวัคซีน ยกระดับศูนย์ทดสอบและการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ สร้างระบบนิเวศให้เอื้อต่อความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ สนับสนุนการพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ การลงทุน และการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานออกสู่ตลาด / ส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล พัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล พัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่สำคัญของอาเซียน สนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 5G เพื่อลดต้นทุนการผลิต ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ / ส่งเสริมการใช้งานยนต์ไฟฟ้าในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะ การดัดแปลงรถเก่ามาเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ขยายตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและรักษาฐานการส่งออก ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า การสร้างฐานการผลิตแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญ สนับสนุนสุดยอดผลิตภัณฑ์ของไทยและรักษาความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สามารถพัฒนาไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าได้ในระยะเวลาอันสั้น พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเดิมให้ปรับเปลี่ยนไปสู่สายการผลิตของยานยนต์ไฟฟ้า การให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุน / เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จัดทำแผนพัฒนาด้านมาตรฐานสถานประกอบการยานยนต์ไฟฟ้า ต่อยอดศูนย์ทดสอบอย่างลือแห่งชาติ กำหนดมาตรฐานการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า การลงทุนศูนย์ทดสอบที่ได้มาตรฐาน พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล สนับสนุนการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการปรับตัวทางเทคโนโลยีในอนาคต แก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดึงดูดนักลงทุน และแรงงานทักษะสูง

๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบนฐานความหลากหลายและวัฒนธรรม สนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม โดยใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวขับเคลื่อน พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพในเมืองรอง พัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวคิดโมเดลอารมณดีมีมีความสุข ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอกชนและธุรกิจรายย่อยในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลงทุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนและภาครัฐ / ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น การท่องเที่ยวเพื่อการจัดประชุม การจัดประชุมนานาชาติและการจัดแสดงสินค้า / พัฒนาเมืองสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่ พัฒนารูปแบบบริการส่งเสริมสุขภาพบนฐานนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ พัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง / ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ทั้งล่องเรือในมหาสมุทร

เรือสำราญ และการล่องเรือในแม่น้ำ ทบพทวนกฎหมายและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเรือสำราญ ให้แข่งขันได้ในระดับสากล / ส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว การบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สนับสนุนให้มีการใช้กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กำหนดแนวปฏิบัติตนที่เหมาะสมของผู้ประกอบการธุรกิจ บุคลากร และนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านการท่องเที่ยวให้มีความเป็นเอกภาพ น่าเชื่อถือ และทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวและบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ส่งเสริมสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง สนับสนุนให้มีกลุ่มสินค้าที่ระลึกประจำชาติ ยกระดับการพัฒนาทักษะและศักยภาพ บุคลากรภาคการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกให้บุคลากรเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของภาครัฐ และการขึ้นทะเบียน แรงงานภาคการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง

๔) พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม รวมทั้ง สนับสนุนการเพิ่มบทบาท การขยายเครือข่ายของวิสาหกิจเพื่อสังคมในการพัฒนาพื้นที่และเมือง ยกระดับ ความสามารถทางการเงินการคลังและการจัดการการลงทุนในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการเข้าถึงระบบโครงสร้าง พื้นฐานของเมือง การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มเปราะบาง พัฒนาและประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลของเมืองให้พร้อมต่อการยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะ สนับสนุนปัจจัย ที่เอื้อต่อการลงทุนในพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ ของเมือง ส่งเสริมการวางแผน การบริหารจัดการพื้นที่และเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ / พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมืองร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาเมือง พัฒนาระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาพื้นที่เมือง

๕) พัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพระบบขนส่งทางน้ำ พัฒนาข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งทางด้านกายภาพและการบริหารจัดการ ผลักดันการแก้ไขข้อบังคับ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ โดยบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเข้ากับเส้นทางในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับจีนตอนใต้ และเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและศูนย์โลจิสติกส์รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ในโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่ง สาธารณะและรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของภาครัฐ / พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มีความพร้อมต่อปริมาณการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงาน ทดแทนและนวัตกรรมประหยัดพลังงานในครัวเรือน พัฒนาระบบข้อมูลการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้งาน สนับสนุนการใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานที่มีราคาที่เหมาะสม สร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่ประชาชน ในการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน / ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านสมาร์ตกริดเพื่อการบริหารจัดการ แบบบูรณาการ พัฒนาให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของ ภาครัฐเพิ่มขึ้น สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีพ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย

ความเป็นเจ้าของอธิปไตยทางข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากแพลตฟอร์มที่ทำธุรกิจจากข้อมูลของคนไทย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่จะสนับสนุนให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ทั้งในด้านพื้นที่และราคา

๖) พัฒนาผู้ประกอบการในประเทศให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ เสริมสร้างความรู้พื้นฐาน พร้อมทั้งให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักรกล และระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการ การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในสาขาที่รายใหญ่ภายในห่วงโซ่อุปทาน เสริมสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการการจัดการและการตลาด ส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นสู่ตลาดโลก / ส่งเสริมสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มีมาตรการด้านสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อที่ชัดเจนสำหรับแต่ละเซกเมนต์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมการใช้ข้อมูลธุรกิจและร่องรอยดิจิทัลในการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระดมทุนผ่านตลาดทุนหรือทางเลือกที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสตาร์ทอัพในสาขาด้านการเงินขยายและต่อยอดธุรกิจในการเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม ผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการระดมทุน โดยอนุญาตให้ภาครัฐสามารถร่วมลงทุนกับภาคเอกชน โดยเฉพาะวิสาหกิจเริ่มต้น / พัฒนาแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วไปเข้าถึงได้ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออกใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า รวมถึงเตรียมความพร้อมให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล / ปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ เพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจ พัฒนาและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบมาตรฐานให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้ด้วยต้นทุนต่ำ ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบโดยจัดให้มีระบบอัตโนมัติ พัฒนาศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้ากับระบบการให้บริการภาครัฐ พัฒนาระบบคลังข้อมูลและความรู้สำหรับให้บริการเป็นระบบออนไลน์แบบครบวงจร เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างเป็นปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาระบบส่งต่อการให้ความช่วยเหลือและขยายการให้บริการพัฒนาธุรกิจที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ

๗) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง โดยส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง บริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ ส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง / ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงท่าเรือและสะพานเศรษฐกิจ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อให้ไทยเป็นประตูการค้าที่สำคัญ ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และบริการในกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวอันดามัน

บริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล / ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านชายแดน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและการค้าชายแดน

๘) สนับสนุนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปแบบมุ่งเป้า ส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัย อาทิ มหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา ภาคเอกชน ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไร้คนขับ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตรายอื่นและผู้ประกอบการยานยนต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของภาครัฐที่สร้างขึ้น จัดระเบียบรองรับการวิจัยและพัฒนายานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ และปรับเปลี่ยนให้ใช้ระบบไฟฟ้าและระบบการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีและพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนธุรกิจรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ พัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมต้นแบบโมเดลธุรกิจ และกลไกความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างครบวงจร สนับสนุนการลดและหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรและเพิ่มมูลค่าของเสีย ส่งเสริมเทคโนโลยีการกักเก็บ ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงานและภาคอุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับต่างประเทศ สนับสนุนการสร้างบุคลากร นักวิจัย รวมทั้งการศึกษาวิจัยด้านภัยธรรมชาติ สร้างบุคลากรด้านการวิจัยที่มีความรู้ข้ามศาสตร์ สร้างระบบนิเวศการวิจัยให้เอื้อต่อการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยพัฒนาระหว่างประเทศ ผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาทำงานร่วมกับนักวิจัยและผู้ประกอบการ รวมทั้งสตาร์ทอัพและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการเชื่อมโยงระบบและกลไกการทำงานวิจัยของเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศในต่างประเทศ

#### **การดำเนินการตามแผนแม่บท**

พัฒนาการเกษตร ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ และการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เชิงธุรกิจ เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว การพัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทัล การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

### ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

#### ๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท

##### การดำเนินการตามประเด็นเร่งด่วน

๑) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมไทย ให้เป็นพื้นฐานของสังคมไทยและเป็นซอฟต์แวร์พาเวอร์ในการนำเสนอความเป็นไทยสู่สากล

๒) พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการรอบด้าน พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิต และการทำงานในอนาคต พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษา ปฏิรูประบบอุดมศึกษา และส่งเสริมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนที่เชื่อมโยงโลกของการเรียนและการทำงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกลไกนวัตกรรมการศึกษาขั้นสูง กระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงานทุกกลุ่ม ปรับปรุงรูปแบบการทำงานที่ทำงานได้ทุกที่ พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนากำลังคน สร้างกลไกเพื่อรวบรวมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีพ พัฒนาระบบการเรียนรู้แนวใหม่ พัฒนาสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัย ยกย่องการผลิตและพัฒนาครู ปรับบทบาทครูโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

๓) พัฒนาระบบบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่นำไปสู่การสร้างสังคมสูงวัยและผลิตภัณท์ที่เอื้อต่อวิถีชีวิตปกติใหม่ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้สนับสนุนบริการทางการแพทย์ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วถึง โดยเฉพาะระบบการแพทย์ทางไกล เพิ่มขีดความสามารถด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางการแพทย์ พัฒนาต่อยอดประโยชน์จากการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ ส่งเสริมมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์แก่สถาบันชั้นนำและบุคลากรระดับนานาชาติในการร่วมพัฒนามาตรฐานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ส่งเสริมการผลิต พัฒนาและนำเข้าบุคลากรทางการแพทย์ การกระจายกำลังคนด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ห่างไกล มีมาตรการจูงใจบุคลากรทางการแพทย์ให้คงอยู่ในระบบสุขภาพ พัฒนากลไกและแนวทางกำกับดูแลค่าบริการทางการแพทย์ พัฒนาระบบบริหารการจ่ายค่าบริการของระบบประกันสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ตามความจำเป็นทางสุขภาพ ยกย่องศักยภาพระบบการเฝ้าระวังและบริหารจัดการโรคระบาดและภัยคุกคามสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมระบบเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ

##### การดำเนินการตามแผนแม่บท

ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การมีจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ การพัฒนาการเรียนรู้ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย การเสริมสร้างให้คนไทย มีสุขภาพที่ดี ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการกีฬา

#### ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

##### ๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท

###### การดำเนินการตามประเด็นเร่งด่วน

๑) เพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พัฒนาที่พักอาศัย ให้ผู้สูงอายุได้อยู่อาศัยในบ้านพักตนเอง พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุแก่คนวัยอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมรองรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ

๒) ส่งเสริมการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ขยายโอกาสในการเข้าถึงที่ดินทำกิน และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพ ขยายผลแบบอย่างความสำเร็จในการบริหารจัดการ เพื่อผลิตสินค้า เกษตรให้สอดคล้องกับทรัพยากรของชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงและยั่งยืน ของวิสาหกิจเพื่อสังคม การให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจให้เกิดการร่วมทุนกับวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อดึงดูด บริษัทเอกชนรายใหญ่ สนับสนุนเทคโนโลยีในการกระจายสินค้าและบริการและส่งเสริมนวัตกรรมจัดการห่วงโซ่อุปทานในระดับพื้นที่ กระตุ้นการบริโภคให้สอดคล้องกับการผลิตในท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้าง เครือข่าย

๓) พัฒนาระบบกลไกกำกับดูแลและบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์และระบบ บริหารการจ่ายค่าบริการของระบบประกันสุขภาพ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ลดภาระงาน และแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร รวมทั้งจัดทำข้อมูลกลางด้านสุขภาพ เพื่อจัดบริการและวางแผนกำลังคนในอนาคต สนับสนุนทรัพยากรในการเลี้ยงดูเด็กในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น และยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กผ่านทางศูนย์เลี้ยงเด็ก สำหรับวัยแรงงานผ่านทางระบบการออม ภาคสมัครใจ การคุ้มครองสวัสดิการแรงงานรูปแบบใหม่และการจ้างงานระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม และสำหรับวัยสูงอายุผ่านระบบสวัสดิการทางเลือก บูรณาการความคุ้มครองทางสังคมระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ประเมินผลโครงการและมาตรการจัดความคุ้มครอง ทางสังคมอย่างรัดกุม พร้อมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนการจัดทำระบบ การเยียวยาช่วยเหลือในภาวะวิกฤต การพัฒนาฐานข้อมูลรายบุคคลที่ครอบคลุมประชากรจากครัวเรือนยากจน ข้ามรุ่นให้เป็นปัจจุบัน และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการจัดสวัสดิการทางสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ

###### การดำเนินการตามแผนแม่บท

เสริมสร้างพลังทางสังคมในชุมชน เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง การจัดการตนเอง ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชนให้ทุกเพศสภาพเป็นพลัง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การรองรับสังคมสูงวัย เชิงรุก ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมทั้งสร้างภาพแวดล้อม



และกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนสร้างความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม เน้นคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมถึงเสริมสร้างมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม นำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ในทุกมิติของประชากรทุกช่วงวัยและทุกกลุ่ม

## ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

### ๕.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท

#### การดำเนินการตามประเด็นเร่งด่วน

๑) ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และโลจิสติกส์ ให้นำแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว มาใช้เป็นมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง พัฒนาระบบและกลไกสร้างแรงจูงใจการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจชุมชน สร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตให้เพียงพอและมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการบริหาร อนุรักษ์ เพาะพันธุ์ เพาะเลี้ยง พื้นที่ป่าชายเลน ชายฝั่ง น้ำตื้น น้ำลึก และประมงพื้นบ้าน รวมถึงพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์น้ำและปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และผลผลิตทางการเกษตรตามธรรมชาติ

๒) ส่งเสริมมาตรการจูงใจทั้งทางด้านภาษีและที่ไม่ใช่ภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนายานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สำหรับการใช้จ่ายยานยนต์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ ปลายทางที่ส่งออก กำหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการ ระบบตลาดคาร์บอนเพื่อการสร้างรายได้ พัฒนาฐานข้อมูล องค์กรความรู้ มาตรฐาน กฎหมาย มาตรการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน เศรษฐกิจหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน สนับสนุนการนำแบบจำลองระดับชาติ เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างจิตสำนึก และเพิ่มบทบาทภาคประชาชน ชุมชน และภาคเอกชน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการใช้ แนวทางธรรมชาติในการจัดการปัญหาภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

๓) เพิ่มรายได้ชุมชนจากแนวทางขยะสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งจากขยะและวัสดุทางการเกษตร สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่ในระดับชุมชน ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดในสังคมให้คำนึงถึงความสำคัญของการดำเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ สร้างแรงจูงใจและทัศนคติ ในการดำรงชีวิตของผู้บริโภคเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคที่ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมแพลตฟอร์มเศรษฐกิจ แบ่งปันและส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

๔) ส่งเสริมและผลักดันการเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ ป่าเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช เพิ่มปริมาณน้ำตามธรรมชาติให้เพียงพอต่อการใช้ทั้งระบบ การใช้ มาตรการเชิงป้องกันก่อนเกิดภัยในพื้นที่สำคัญ ระบุพื้นที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำแนกตามประเภทภัย ให้ความสำคัญกับมาตรการลดความเสี่ยงและมาตรการ เชิงป้องกัน พัฒนาและฟื้นฟูระบบชลประทานและการกระจายน้ำในพื้นที่เขตชลประทาน พัฒนาและบริหารจัดการ แหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน รวมถึงแหล่งน้ำชุมชน และการจัดการตะกอนที่เหมาะสม บริหารจัดการ

และวางแผนการใช้น้ำอย่างเป็นระบบและสมดุล รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพ

#### **การดำเนินการตามแผนแม่บท**

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะและคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น การยกระดับกระบวนการผลิต โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทั้งการจัดการเชิงลุ่มน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย การเพิ่มผลิตภาพของน้ำ การจัดระบบดูแลน้ำในพื้นที่นิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน และเกษตรเพิ่มมูลค่า รวมทั้งเพิ่มผลิตภาพของการใช้น้ำโดยการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า การใช้น้ำซ้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและการใช้น้ำทุกภาคส่วน พร้อมเพิ่มการเก็บกักน้ำในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศในทุกมิติ

### **๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

#### **๖.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท**

##### **การดำเนินการตามประเด็นเร่งด่วน**

๑) พัฒนาแพลตฟอร์มการค้าแห่งชาติ และระบบการเงินดิจิทัลรองรับบริการธุรกรรมทางการเงินสำหรับการลงทุนระหว่างประเทศ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบริการและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยสมบูรณ์ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ใช้เครื่องมือทางการเงินการคลังที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลก ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดและกระบวนการทำงานภาครัฐให้เป็นดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะในการพัฒนาประเทศ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการทำงานที่หมดความจำเป็น นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายสอดคล้องกับการทำงานแบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมให้มีการจ้างงานในรูปแบบสัญญาหรือรูปแบบการทำงานไม่ตลอดชีพมากขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลแบบองค์รวม พัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่ส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศ

๒) สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีและช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๓) ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายของประเทศที่มีการจำแนกประเภทตามการใช้งานของประชาชนและผู้ประกอบการที่มีความสะดวก เข้าถึงได้ และเข้าใจง่าย

#### **การดำเนินการตามแผนแม่บท**

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ปรับวิธีการทำงานเป็นการให้บริการที่ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ เร่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ การบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลังให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐให้เป็นรัฐที่ทันสมัย เปิดกว้าง และเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเร่งสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต พัฒนาการบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ มีมาตรการควบคุมกำกับ และติดตาม ตลอดจนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

**รายการค่าดำเนินการภาครัฐ** ประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง